



Số: 101...-2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2022

V/v: Phúc đáp Công văn số  
1189/SGDHCM-NY ngày 07/07/2022 của  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán: JVC) (“**Công ty Việt Nhật**”) gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Công ty Việt Nhật đã nhận được Công văn số 1189/SGDHCM-NY ngày 07/07/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc yêu cầu “*Đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát*”. Việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu JVC của Công ty Việt Nhật do “*Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -76.685.819.426 đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -29.943.326.937 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021*”. Nguyên nhân đã được Công ty Việt Nhật báo cáo chi tiết trong Công văn số 286/2022/CV-JVC ngày 28/06/2022 đã gửi Quý cơ quan.

Bằng công văn này, Công ty Việt Nhật xin báo cáo tới Quý Cơ quan biện pháp và lộ trình khắc phục như sau:

Công ty Việt Nhật đã, đang và sẽ không ngừng gia tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận trên Báo cáo tài chính, các biện pháp được đưa ra và thực hiện bao gồm:

- **Cải thiện tình hình kinh doanh của công ty:** bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh các ngành hàng - lĩnh vực sẵn có, công ty tích cực tìm kiếm phát triển ngành hàng và lĩnh vực mới, với định hướng:

- (i) Tiếp tục thúc đẩy phát triển mảng kinh doanh phòng khám, tập trung vào các gói khám sức khỏe cao cấp cho các doanh nghiệp, tận dụng thế mạnh của đội ngũ ban lãnh đạo và tiếp tục mảng dịch vụ lấy mẫu, bán test và tiếp tục khai thác hệ thống phòng khám di động;
- (ii) Tập trung vào mảng thiết bị và vật tư tiêu hao ngành hàng mới như máy thở, Test nhanh Covid, thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, vật tư tiêu hao kiểm soát nhiễm khuẩn (dung dịch sát trùng, khẩu trang chuyên dụng...) có biên lợi nhuận tốt và ổn định;
- (iii) Tiếp tục tìm kiếm các dự án liên kết có tính khả thi cao và bền vững, đồng thời tối ưu hệ thống máy móc thiết bị liên kết hiện có sẵn, gia hạn, ký kết các hợp đồng liên kết mới với các đơn vị công lập và tư nhân, hoặc chuyển sang cho các phòng khám trong hệ sinh thái của Công ty Việt Nhật sử dụng;
- (iv) Tận dụng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có tay nghề cao, được đào tạo bài bản để thúc đẩy doanh thu cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bán linh kiện. Công ty Việt Nhật đã lên kế hoạch cho năm 2022 với mức doanh thu 400 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, Công ty đã có thêm 05 dự án liên kết mới sẽ đi vào hoạt động vào năm tài chính 2022, kỳ vọng năm 2022 lĩnh vực liên kết sẽ



1

dần hồi phục và trở lại mức doanh thu, lợi nhuận đúng với tiềm năng, kỳ vọng của Công ty.

- **Đẩy mạnh việc thu hồi các khoản công nợ trích lập dự phòng**, đặc biệt là các khoản công nợ trích lập dự phòng xây dựng nên khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ. Công ty Việt Nhật đã làm việc với các đối tác và cơ quan chức năng như tòa án, luật sư,... để đẩy nhanh việc này. Bước đầu đã có dấu hiệu khả quan khi tính đến nay Công ty đã thu hồi được hơn 15 tỷ đồng;

- **Thanh lý hàng tồn kho còn tồn đọng lâu ngày**: Công ty Việt Nhật vẫn định kỳ rà soát và tìm kiếm khách hàng để thanh lý hàng tồn kho tồn đọng lâu ngày để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty, tính đến nay đã thanh lý được hơn 25 tỷ đồng;

- **Sử dụng tối ưu các hàng hóa, tài sản của Công ty**: đối với các mặt hàng vẫn còn sử dụng được, công ty đánh giá và đưa vào sử dụng bằng các phương án cho khách hàng mượn để bán vật tư tiêu hao, đưa vào làm tài sản cố định của công ty, đặt tại các trung tâm chuẩn đoán hình ảnh và phòng khám (chuẩn bị đưa vào hoạt động).

- **Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và kinh doanh**: việc này thể hiện rõ nét nhất tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Việt Nhật, chúng tôi đã tiết giảm tối đa các chi phí này so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến 30%.

Công ty đang cố gắng để đưa các hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, phấn đấu hàng năm đều có lãi để bù đắp dần số lỗ lũy kế các năm trước để lại. Việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát luôn là mục tiêu hàng đầu của Công ty Việt Nhật, nhằm đảm bảo quyền cũng như lợi ích tối đa của cổ đông.

Công ty Việt Nhật xin báo cáo tới Quý cơ quan về định hướng cũng như các biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như trên.

Chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành việc cập nhật, công bố thông tin về các vấn đề trên đến Quý Cơ quan định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) theo đúng quy định của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Minh Chung*

